

H Ọ C K H U C Ộ N G Đ Ồ N G T H À N H P H Ồ S I O U X

# Kế hoạch Trở lại Học tập của

2021-2022



## Kế hoạch Trở lại Học tập của Học khu Cộng đồng Thành phố Sioux

Học khu Cộng đồng Thành phố Sioux (Sioux City Community School District, SCCSD) đã xây dựng Kế hoạch Trở lại Học tập cho năm học 2021-2022 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Iowa. Trang web của SCCSD có thông tin cập nhật về quy trình cách ly và cách ly y tế cũng như các biện pháp thực hành an toàn. Quý vị có thể xem trang web của SCCSD tại đây:

<https://www.siouxcityschools.org/>.

### Chính quy, Học Trực tiếp

Lịch học năm 2021-2022 đã được thông qua và giờ học theo quy định (bình thường) cho học sinh và nhân viên nhà trường sẽ được áp dụng.

### Sức khỏe và An toàn

Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên nhà trường là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) khuyến nghị rằng mọi người nên đeo khẩu trang khi ở trong nhà nếu chưa được tiêm vắc-xin đầy đủ. Học sinh, nhân viên nhà trường và khách đến nhà trường mà chưa được tiêm vắc-xin sẽ được khuyến khích đeo khẩu trang hàng ngày khi đến trường. Học sinh được khuyến khích mang theo khẩu trang cá nhân đến trường. Nhà trường sẽ bố trí sẵn khẩu trang cho bất cứ người nào có yêu cầu. Phụ huynh lựa chọn xem con em mình có đeo khẩu trang hay không. Nhân viên của học khu sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh chọn đeo khẩu trang phải cảm thấy thoải mái với quyết định của mình. Phải tổ chức các cuộc trò chuyện trên lớp để khích lệ mọi người hiểu và chấp nhận lựa chọn của học sinh.

SCCSD đã tổ chức thành công việc học trực tiếp cho học sinh trong năm học 2020-2021. Có nhiều lớp được triển khai để đảm bảo sự an toàn cho học sinh và nhân viên nhà trường, để từ đó ta sẽ có một năm học thành công. Năm học 2021-2022 bắt đầu với chính các biện pháp thực hành vệ sinh được áp dụng trong năm học 2020-2021. Học sinh cần vệ sinh bàn học hoặc khu vực học tập của mình trước và sau khi sử dụng. Học sinh sẽ được cung cấp công cụ vệ sinh. Nhà trường sẽ trang bị nước rửa tay trong mỗi phòng học và văn phòng. Chúng tôi sẽ theo dõi hướng dẫn của CDC và điều chỉnh các quy trình khi cần thiết. Các khu vực có tần suất va chạm cao trong các tòa nhà và lớp học sẽ được vệ sinh thường xuyên trong ngày. Công tác vệ sinh toàn bộ sẽ được thực hiện sau khi mọi cá nhân đều đã ra về.

Mọi phụ huynh phải đo nhiệt độ của con em trước khi đưa các em đến trường hoặc cho các em tham gia hoạt động. Học sinh bị ốm thì nên ở nhà nếu có triệu chứng.

Nếu có học sinh nào bị ốm khi ở trường, sẽ có hai bước khác nhau được thực hiện. Trong trường hợp trẻ ho và có triệu chứng sốt (triệu chứng COVID khả dĩ), trẻ phải được đeo khẩu trang và đưa từ lớp học đến “phòng y tế”. Không được đưa trẻ đến văn phòng có nhiều người. “Phòng y tế” sẽ được trang bị các công cụ và thiết bị để xác định xem trẻ có nên được đưa về nhà hay không. Y tá trường học hoặc trợ lý chuyên viên y tá sẽ trực khám tại “phòng y tế” và sẽ được cấp trang thiết bị bảo hộ cá nhân. SCCSD sẽ tiến hành lấy xét nghiệm COVID. Nếu trẻ có triệu chứng của COVID, nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh. Nếu phụ huynh hoặc người

giám hộ cho phép, học sinh sẽ được tiến hành làm xét nghiệm COVID. Kết quả xét nghiệm COVID sẽ được chia sẻ với phụ huynh. Trong trường hợp xác định rằng trẻ nên được đưa về nhà, nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh đến đón trẻ và hỗ trợ ngăn ngừa sự lây lan COVID khả dĩ trong tòa nhà. Học sinh bị ốm có triệu chứng khác với triệu chứng COVID sẽ được đưa đến văn phòng khi bị ốm.

Một biện pháp phòng ngừa an toàn khác vào thời điểm đầu năm học là hạn chế ra vào các tòa nhà. Phụ huynh và tình nguyện viên sẽ không được đến các lớp học nhằm phòng ngừa sức khỏe và an toàn. Hoạt động ra vào các cơ quan bên ngoài sẽ được quyết định tùy trường hợp.

### Nhân viên hỗ trợ

SCCSD đã tăng cường số lượng cố vấn hướng dẫn làm việc tại Học khu kể từ năm học 2021-2022. Số cố vấn hướng dẫn bổ sung sẽ phụ trách hỗ trợ cho học sinh, đồng thời phụ trách phối hợp công tác hỗ trợ bổ sung cho học sinh. SCCSD có kế hoạch tăng cường số lượng nhân viên trị liệu sức khỏe tâm thần tại trường học, làm việc trong các tòa nhà, thông qua nỗ lực tiếp tục hợp tác với các cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần của mình. Cố vấn hướng dẫn sẽ liên hệ với nhân viên trị liệu sức khỏe tâm thần để yêu cầu hỗ trợ bổ sung cho học sinh.

Để giảm quy mô lớp học và giúp tăng giãn cách xã hội, SCCSD có kế hoạch tuyển dụng thêm nhân viên trong một khoảng thời gian nếu có sẵn lớp học trong các tòa nhà và có ứng viên chất lượng cao cho vị trí tuyển. Quy mô lớp học khối tiểu học trung bình sẽ là 18 em ở lớp mẫu giáo, 20 em ở khối lớp một, 22 em ở khối lớp hai, 24 em ở khối lớp ba, 26 em ở khối lớp bốn và 28 em ở khối lớp năm. Nhà trường sẽ thuê thêm nhân viên cho các khóa học cốt lõi ở cấp trung học. Với việc có thêm nhân viên ở cấp trung học, các trường trung học sẽ có thể hoạt động với đầy đủ đội ngũ nhân sự. Các lớp học cốt lõi ở cấp trung học sẽ có quy mô lớp trung bình là dưới 30 em.

SCCSD tiếp tục áp dụng chế độ bữa sáng và bữa trưa miễn phí trong năm học 2021-2022 cho tất cả các học sinh đã ghi danh vào học khu.

### Chuẩn bị Giảng dạy và Xử lý Lỗi hỏng Kiến thức

Vào đầu năm học, học sinh sẽ được dạy về các quy tắc và quy trình truyền thống của nhà trường. Trong đó phải kể đến: Các kỳ vọng về Hỗ trợ Can thiệp Hành vi Tích cực (PBIS), kỹ thuật rửa tay đúng cách, quy trình vệ sinh bàn ghế và không gian học tập, truy cập email Outlook, tham gia các cuộc họp trên Teams, tham gia lớp học được tổ chức phù hợp qua Teams, truy cập “trang đích” của Học khu nơi có các chương trình/ứng dụng sử dụng phổ biến nhất được Học khu hỗ trợ, truy cập và điều hướng trên Canvas hoặc Seesaw, truy cập bộ phận hỗ trợ để giải đáp các thắc mắc hoặc sự cố về mặt kỹ thuật.

Vào đầu năm học, tất cả nhân viên sẽ truy cập vào tài liệu chia sẻ những nội dung và kỹ năng chính mà học sinh không được giảng dạy trong năm học 2019-2020 do trường học đóng cửa. Tài liệu này giúp giáo viên nắm được những lỗi hỏng kiến thức trong thời gian trường học đóng cửa.

Trong tháng đầu tiên của năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thực hiện các bài đánh giá và phân tích dữ liệu để xác định trình độ học vấn và mức độ thành thạo của học sinh. Các bài đánh giá sau sẽ được sử dụng để đưa ra quyết định khi xây dựng chương trình học tập và xếp lớp: IGD1 để kiểm tra khả năng đọc viết và kiến thức môn toán cho học sinh mầm non, FAST để đánh giá khả năng đọc viết cho học sinh lớp TK-5, FAST để đánh giá kiến thức môn toán cho học sinh lớp TK-5, BME do Học khu xây dựng để đánh giá kiến thức môn toán cho học sinh lớp 6-12, Rapid để đánh giá khả năng đọc viết cho học sinh lớp 6-8, Open Response để đánh giá khả năng viết cho học sinh lớp 9-12 và bài đánh giá trước do Học khu xây dựng để đánh giá khả năng đọc viết cho học sinh lớp 2-12. Kết quả đánh giá sẽ được chia sẻ với phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh diễn ra vào mùa thu.

Để giúp khắc phục một phần lỗ hổng kiến thức do trường học đóng cửa vào năm 2020 và do gián đoạn quá trình học tập trong năm 2020-2021, nhà trường sẽ tổ chức dạy kèm sau giờ học và hỗ trợ bài tập về nhà cho những học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp thu bài giảng, học sinh chọn được hỗ trợ bổ sung và học sinh chưa vượt qua khóa học. Hình thức dạy kèm sau giờ học và hỗ trợ bài tập về nhà sẽ được tổ chức trong năm học 2021-2022, năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024. Vào mùa thu năm 2021, chúng tôi sẽ đưa ra Hồ sơ Mời thầu dành cho các đơn vị bên ngoài để họ đề xuất cách hỗ trợ cho học sinh dưới hình thức dạy kèm sau giờ học và hỗ trợ bài tập về nhà.

Đồng thời, để giúp khắc phục một phần lỗ hổng kiến thức do trường học đóng cửa vào năm 2020 và do gián đoạn quá trình học tập trong năm 2020-2021, nhà trường sẽ tổ chức học hè bằng ngân sách ESSER III vào mùa hè các năm 2021, 2022 và 2023. Học sinh tiểu học đạt được thành tích dưới mức tiêu chuẩn ở nội dung đọc hoặc toán sẽ được khuyến khích tham gia lớp học hè cho khối tiểu học. Học sinh trung học đạt được thành tích dưới mức quy định ở nội dung đọc hoặc toán và/hoặc không vượt qua được các môn học cốt lõi sẽ được mời tham gia lớp học hè cho khối trung học. Học sinh cao trung không vượt qua được môn học sẽ được mời tham gia lớp học hè cho khối cao trung.

### Công nghệ

SCCSD sẽ cung cấp máy tính xách tay cho tất cả học sinh từ lớp 6-12. Học sinh có thể truy cập internet bằng máy tính xách tay ở trường và tại nhà. SCCSD cũng cung cấp các thiết bị cho học sinh TK-5 để sử dụng cá nhân. Học sinh không cần phải dùng chung thiết bị. Các tài liệu bổ sung, ví dụ như tài liệu can thiệp hay dụng cụ thao tác, sẽ được đi mua để đỡ phải dùng chung tài liệu.

Sẽ có một tổng đài dành cho học sinh, phụ huynh và nhân viên để họ truy cập xem các thắc mắc liên quan tới công nghệ. Tổng đài sẽ mở cửa làm việc từ 7:00 sáng đến 7:00 tối.

### Học Ảo

Hình thức học trực tiếp, chính quy có thể được chuyển sang học ảo theo công bố của thống đốc về tình trạng khẩn cấp liên quan tới COVID-19, nếu cần.

SCCSD sẽ cung cấp lựa chọn về học ảo. Phụ huynh chọn lựa chọn học ảo cho năm học 2021-2022 có thể ghi danh cho con em mình tham gia Trường học Ảo VIBE.